

CHG – เพื่อเล็ก หรือ เพื่อลุย(ต่อ)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... วันวานได้กล่าวถึงงานสัมมนาในวันที่ 30 มีนาคม นี้ไปแล้ว และยังได้เกริ่นๆ

ถึงโครงการ UTRADE-U Team รุ่น 2 ไปแล้วบางส่วนนั้น จริงๆ จะมีอีกส่วนหนึ่ง ที่น่าจะเป็นครั้งแรกของโครงการนี้ คือ ในส่วนของผู้ช่วยโค้ช ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาอยู่ใน ทีมTech. Team นั้น มีท่านหนึ่ง อยู่ในสาขาต่างจังหวัด ซึ่งก็คือ สาขาโคราช... นั้นแปลว่า ท่านนักลงทุน ที่อยู่ในจังหวัดโคราช หรือ จังหวัดใกล้เคียงก็มีสิทธิ์ ที่จะได้เข้าโครงการ UTRADE-U Team รุ่น 2 ในทีม technical ได้เหมือนกันครับ และรูปแบบของการอบรมและ workshop ก็จะเหมือนๆ กัน อาจจะต่างกันที่จำนวนครั้งเท่านั้น เพราะโค้ชจากกรุงเทพฯ นั้นอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดโครงการให้... ท่านที่อยู่ในจังหวัดโคราช หรือ จังหวัดใกล้เคียงลองติดต่อได้ที่ UOBKayHian สาขาโคราช ได้แต่เนิ่นๆ เลยนะครับ ไปเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ที่สาขาแล้วแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าโครงการ UTRADE-U Team รุ่น 2 (Tech. Team) นะครับ... ขั้นตอนต่อไปของโครงการ UTRADE-U Team ในต่างจังหวัด (นาร่องโคราช) ก็กำลังจะร่างงบประมาณค่าใช้จ่ายอยู่ครับ... ส่วนลูกค้า ที่อยู่ในกรุงเทพฯ นั้น ก็เตรียมตัวพบกับหลักสูตรอันเข้มข้น และหนักๆ โดยทีมงานหรือโค้ชทีม Technical ได้เต็มที่แล้วครับ... กะว่า รุ่นนี้ ทีมงานโค้ช Technical ลงมาเล่นเอง ลุยเอง โดยมี IC. ที่ผ่านการคัดเลือกกว่าเหมาะสมกับโครงการ (รุ่นนี้ มี 1 ท่าน ในกรุงเทพฯ และ 1 ท่าน ในต่างจังหวัด) จะทำหน้าที่ดูแลและเทคแคร์ท่านอย่างใกล้ชิดนะครับ (กำลังคิด สโลแกน ของรุ่น นี้อยู่ ว่าจะชื่ออะไรดี)

ดูตามเกม... เท่าที่ดูมา 2 วัน เห็นอาการออกแปลกๆ ไม่ว่าจะการซื้อขายในระหว่างวัน

และการตั้ง Bid-Offer ในวันวาน... แต่ก็นะ เอาแน่ๆ หรือคิดว่าแน่ๆ มากนักก็ไม่ได้ ใจรายใหญ่ ก็คือใจคน

แนวรับ : ... 1.93-1.92 หรือ **วันนี้ ไม่ต่ำกว่า 1.91 ยังดูดี**

เป้าหมาย : ... 2.00 เป็นแนวต้านสั้นๆ **ยังดู 2.10-2.12 ได้**

Price Chart...(CHG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CHG... แนวโน้มหลัก ที่เป็นขาลงอย่างต่อเนื่องในก่อนหน้านั้นนั้น ก็ยังคงเรียกว่าเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ต่อไป ซึ่งไม่ว่าจะมีคนติดตอยมากน้อย หรือคนที่ติด จะเป็นรายใหญ่รายย่อย ก็เป็นไปได้นั้น ซึ่งถ้าจะเป็นรายใหญ่ๆ น้อย การขึ้นครั้งนี้ ก็อาจจะขึ้นเพื่อไปต่ออีกสักรอบใหญ่ๆ ก็ได้... แต่ด้วยภาพสัญญาณตามที่เห็นนี้ เอาจริงๆ อย่าลงต่ำกว่า 1.90 อีกทีก็แล้วกัน และการแก๊งๆ เราที่จะว่ากันไปทีละขั้น โดยเป้าหมายแรก อยู่ที่ 2.10-2.10 ซึ่งถ้าขึ้นระดับนี้ได้ อย่างมั่นคง โอกาสสั้น 2.40-2.50 ในระยะต่อไปก็มี เรียกว่า รูปแบบทางโครงสร้าง มีแนวโน้มกลับมาดูดี หรืออาจจะดูดีมาก ๆ ในระยะต่อไปเลยก็ได้ ตามๆ กันดู

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน